

## HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 14/8, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận dự thảo Nghị quyết về "Phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh" và một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng một số sở, ngành, địa phương.

Theo dự thảo Nghị quyết về "Phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh", mục tiêu chung phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và quy hoạch của tỉnh; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đồng bộ, hiện đại, nâng

cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, thân thiện với môi trường, có thương hiệu, tính cạnh tranh cao... Mục tiêu cụ thể Nghị quyết đề ra đến năm 2030 ngành du lịch tỉnh đón trên 4,5 triệu lượt khách/năm, giải quyết việc làm cho khoảng 14.600 lao động phục vụ du lịch... Dự thảo Nghị quyết đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển du lịch.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra mục tiêu "phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh". Tỉnh Thái Bình có tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch, trong đó có các giá trị đặc trưng về văn hóa, lịch sử, truyền thống và vị trí địa lý thuận lợi để

thu hút du khách. Đồng chí nhấn mạnh du lịch phát triển sẽ góp phần quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Thái Bình; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương; thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ hàng hóa... Phát triển du lịch phải dựa trên sự chung tay, quyết tâm của cả cộng đồng, các doanh nghiệp và người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý những vấn đề cần chú trọng để phát triển du lịch bền vững, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua trong thời gian tới.

Về chủ trương xét, tặng giải thưởng Lê Quý Đôn tỉnh Thái Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua chủ trương, giao các đơn vị liên quan tiếp thu, hoàn thiện để triển khai thực hiện bảo đảm đầy đủ giải thưởng thực sự danh giá, mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận

tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin là nội dung rất quan trọng, cần phải được nghiên cứu kỹ và ban hành kịp thời. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua chủ trương ban hành Quy định, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện pháp luật về AITP; tổ chức ký cam kết bảo đảm AITP đối với cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện AITP; điều tra, thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ công tác quản lý nhà nước; tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về AITP và báo cáo triển khai công tác bảo đảm AITP trên địa bàn đúng quy định của pháp luật.

TỰ ANH

## TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP RÀ SOÁT...

(Tiếp theo trang 1)

đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 08/KH-BCĐ, ngày 24/7/2024 của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2024 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Hướng dẫn số 09/HD-SLĐTBXH của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng

cao tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu cũng được thông tin về tình hình công tác quản lý lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh; những chính sách hỗ trợ tạo việc làm, vấn đề đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ...

\* Sáng ngày 14/8, Sở Công Thương phối hợp với UBND

huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) ngành công thương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vũ Thư.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt, nghiên cứu những kiến thức về tổng quan công tác quản lý nhà nước về ATTP; phổ biến một số văn bản, quy định của pháp luật về công tác bảo đảm ATTP thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành công thương. Đặc biệt, cán bộ,

công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã được hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về ATTP; tổ chức ký cam kết bảo đảm ATTP đối với cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; điều tra, thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ công tác quản lý nhà nước; tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về ATTP và báo cáo triển khai công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn đúng quy định của pháp luật.

## QUYỀN PHỤ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 44,07ha, bàn giao đất cho nhà đầu tư từ năm 2010. Giai đoạn 2 tổng diện tích cần GPMB trên 107ha, đợt 1 đã hoàn thành GPMB 80ha, bàn giao đất năm 2022 và đã được nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ

xây dựng hạ tầng. Đợt 2 diện tích GPMB trên 27,1ha, thu hồi đất của 246 hộ gia đình thôn Đông và thôn Minh Đức, xã An Thanh. Việc GPMB đợt 2 được thực hiện khi Luật Đất đai năm 2024 đã có hiệu lực thi hành. Vì vậy, quy trình các

bước được huyện Quỳnh Phụ thực hiện theo quy định.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo địa phương, nhân dân trong thôn có đất thu hồi nêu một số kiến nghị về giá đất đền bù theo Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2024; công tác bảo đảm môi trường khi triển khai dự án... Để dự án triển khai theo đúng tiến độ, lãnh đạo huyện

Quỳnh Phụ yêu cầu xã An Thanh phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng của huyện rà soát diện tích, nguồn gốc đất đai, nhân khẩu, thửa kê; chủ động về nguồn số liệu trên diện tích đất cần GPMB. Đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh việc san lấp để có mặt bằng thi công, thống nhất phương án thiết kế và triển khai thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng.

## Hơn 21 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi

Chiều ngày 14/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Thủ tướng yêu cầu thời gian tới các tầng cấp gần 2,8 lần so với cuối năm 2014. Nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương các cấp đạt 47.350 tỷ đồng, tăng hơn 43.500 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW. Với cơ cấu nguồn vốn đa dạng và không ngừng tăng trưởng, giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 7/2024, cả nước đã có hơn 21 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi của Chính phủ với doanh số cho vay đạt hơn 730.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu làm rõ hơn về những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của nguồn vốn tín dụng chính sách trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Qua thực tiễn 10 năm thực hiện đã khẳng định Chỉ thị số 40-CT/TW mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho người dân, đồng thời thể hiện được chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với việc ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các bộ, ngành, Ngân hàng CSXH và các địa phương trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Thủ tướng yêu cầu thời gian tới các bộ, ngành, địa phương phải xác định tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đặc biệt là thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội với tinh thần "Không để ai bị bỏ lại phía sau"; tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả hơn các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về tín dụng chính sách xã hội và các chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH; thực hiện hiệu quả công tác điều hành, nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng CSXH, bảo đảm an toàn tài chính các điểm giao dịch ở cơ sở. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành trung ương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm tập trung nguồn lực

cải thiện cơ cấu nguồn vốn cho Ngân hàng CSXH theo hướng ổn định, bền vững; nghiên cứu bổ sung chính sách tín dụng hỗ trợ, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh kế đối với hộ có mức sống trung bình. Các địa phương tiếp tục quan tâm cấp đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ưu đãi sang Ngân hàng CSXH nhất là nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm và cho vay nhà ở xã hội. Ngân hàng CSXH tập trung ưu tiên nguồn vốn cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao năng lực dự báo, phân tích; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động. MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cũng như đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Với phương châm "thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, nâng cao hiệu quả", Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Ngân hàng CSXH sẽ phát huy truyền thống, khẳng định được sứ mệnh và trách nhiệm xã hội, vượt lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

KIM NGÂN

## Xem xét bổ sung, cập nhật kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII

Chiều ngày 14/8, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc ban hành bổ sung, cập nhật kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Bộ Công Thương và đề xuất giải pháp tháo gỡ báo cáo kết quả thống kê đề xuất của 16 địa phương chưa được phê duyệt danh mục các nguồn năng lượng tái tạo; tình hình triển khai và khó khăn,

wướng mắc của 7 dự án điện gió trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu; việc điều chỉnh quy mô công suất các dự án điện rác, điện sinh khối của một số tỉnh và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt cập nhật, bổ sung kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII lần 2.

Đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc, tính pháp lý, cơ chế, chính sách cho các dự án phát triển nguồn điện tại các địa phương và đề xuất giải pháp tháo gỡ báo cáo kết quả thống kê đề xuất của 16 địa phương chưa được phê duyệt danh mục các nguồn năng lượng tái tạo; tình hình triển khai và khó khăn,

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Đối với những dự án liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm tra, các địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo khắc phục và có văn bản báo cáo kết quả khắc phục sai phạm xong gửi về Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ, nếu đủ điều kiện sẽ được xem xét cập nhật vào danh mục dự án. Về các dự án nâng cấp mới, Chính phủ và Bộ Công Thương khuyến khích phát triển và sẽ rà soát bổ sung trong thời gian sớm nhất. Các dự án thủy điện nhỏ của một số địa phương thuộc diện nên, Chính phủ sẽ cân nhắc phê duyệt đưa vào danh mục dự án đầu tư trong Quy hoạch điện VIII.

HA THANH

## Anh Huy nhận được hơn 10 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi

Sáng ngày 14/8/2024, anh Hoàng Văn Huy ở xã Tây Lương đến khám bệnh tại Phòng khám Đa khoa Đại Dương, xã Tây Giang (Tiền Hải). Tại đây anh đã nhận được 1 chiếc ví vải bên trong có 10.800.000 đồng. Khi nhận được số tiền trên, anh Huy đã mang đến quầy kế toán của phòng khám nhờ tìm trả lại người đánh rơi.

Qua kiểm tra camera tìm người đánh rơi, đồng thời sau khi xác minh đúng số tiền bị mất đã xác định là của bà Lại Thị Roi ở xã Tây Ninh, trước sự chứng kiến của nhân viên phòng khám, bà Roi cùng người nhà đã nhận lại đủ số tiền 10.800.000 đồng từ anh Huy.



Anh Hoàng Văn Huy (người bên trái) trao lại số tiền cho thân nhân bà Lại Thị Roi.

Bà Roi chia sẻ, đây là tiền lương cùng với tiền các cháu cho đi khám chữa bệnh.

Hành động nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất của

anh Huy là một hành động đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

**NGUYỄN HƯƠNG**  
(Đài TTTH Tiền Hải)

## Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Sáng ngày 14/8, Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) khu vực Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2024.

Hơn 100 thành viên đội PCCC cơ sở và các đơn vị kinh doanh xăng dầu, gas, may mặc, đồ gỗ nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, quy trình xử lý vụ cháy và kỹ năng xử lý một số tình huống tai nạn, sự cố cháy, nổ xảy ra trong thực tế, hướng dẫn công tác xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và CNCH của cơ sở. Các thành viên còn được



Đội viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở thực hành dập tắt đám cháy giả định bằng bình cứu hỏa.

thực hành sử dụng các phương tiện, hệ thống PCCC được trang bị tại cơ sở, phương pháp di chuyển, sơ cấp cứu nạn

nhân, hướng dẫn cách dập tắt đám cháy giả định bằng bình cứu hỏa...

**TRINH CƯỜNG**

## Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Thái Bình

Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2024) và 19 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2024), chiều ngày 14/8, Công an tỉnh tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2024.

Với chủ đề "Vang mãi bản hùng ca", 12 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ công an các huyện, thành phố đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, những chiến công, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân... Các tiết mục được dàn dựng công phu mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Chương trình là ngày hội văn hóa, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh hăng hái thi đua học tập, rèn luyện, thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy; là dịp giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng nghệ thuật, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ trong các đơn vị.



Tiết mục tham gia liên hoan của đoàn khối tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần, Công an tỉnh.

**MINH HÙNG**

## THÀNH PHỐ XỬ LÝ CÁC BÃI RÁC TỰ PHÁT SAU PHẢN ÁNH CỦA BÁO THÁI BÌNH

Sau khi Báo Thái Bình đăng bài "Thành phố - nhiều bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường", ngày 8/8/2024, UBND thành phố Thái Bình đã có Công văn số 1733/UBND-TNMT về việc giải quyết đống rác không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Tiếp nhận thông tin phản ánh trên Báo Thái Bình về tình trạng phát sinh một số bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị tại một số khu vực, UBND thành phố đã yêu cầu các xã, phường kiểm tra, rà soát tình trạng đống, tập kết rác thải không đúng nơi quy định; phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình tổ chức thu gom triệt để phần rác thải đống không đúng nơi quy định về nhà máy rác để xử lý. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/8/2024. Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn xử lý nghiêm, dứt điểm, không để tái diễn, phát sinh các bãi rác tự phát trên địa bàn. Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND thành phố trong việc để xảy ra vi phạm trên địa bàn. Các phường, ban, đơn vị liên quan có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện theo quy định.

Ghi nhận của phóng viên Báo Thái Bình, sáng ngày 14/8, các bãi rác tự phát đã được thu gom triệt để.

**MINH NGUYỆT**



Bãi rác tự phát đường Chu Văn An kéo dài đã được thu gom.



Bãi rác tự phát đường Lê Quý Đôn kéo dài đã được thu gom triệt để.